

Susan Boyle chinh phục thính giả bằng giọng hát

Tác Giả: Saigon Echo säu täm

Chúa Nhật, 06 Tháng 12 Năm 2009 16:13

Qua hình thức xem trực tuyến hình trên mạng Youtube buổi thi tuyển lựa tài năng mang tên 'British Got Talent' hay 'Ngôi Anh Có Tài' đã được hơn 11 triệu người vào xem Susan Boyle trình diễn.

Một phụ nữ người Tô Cách Lan năm nay 47 tuổi, sống với mẹ cho đến khi mẹ qua đời, có ba người con trai và có ba người con gái. Ông là gì, thì mẹ qua mất đêm, cô đã lấy được một người con trai, sống một mình và tình nguyện có hàng triệu người trên khắp thế giới. Susan Boyle, hiện trở thành một trong những ngôi sao âm nhạc có thể nói là sáng chói nhất trong lịch sử được diễn.

Năm nay 47 tuổi, Susan Boyle sống trong một ngôi làng heo lánh ở Tô Cách Lan, có đời sống vất vả làm nông viên nhà và chăm sóc mẹ. Vì đời sống không được đẹp, cô không được chàng trai trong làng nào để ý, thậm chí còn bị chê cười vì tính tình ngây ngô chột phát, quê mùa. Nhưng Susan Boyle có một niềm vui và một ước mơ. Niềm vui là được hát. Suốt 10 năm qua, Susan Boyle thường lui tới một quán rượu trong làng để hát Karaoke, cho đến khi Luân Đôn tổ chức chương trình thi tuyển lựa tài năng mới, thông tin về chương trình American Idol. Được sự khuyến khích của mẹ người trong quán rượu, cô quyết định đi thi. Buổi được hoàn thành của Susan Boyle, ban tổ chức muốn tổ chức sống ngay cho khán giả và ban giám khảo nên chuyển buổi thu hình được bắt vào ngày ra mắt thông tin hát của Susan Boyle đầu tiên trong vòng loại.

Ban giám khảo 3 người, 2 nam, một nữ, một người trong ban giám khảo là Simon Cowell, người thông minh và hay xem thông tin ca sĩ. Khi Susan xuất hiện trước hàng ngàn khán giả tại rạp hát và hàng triệu người đang xem trực tuyến hình Live, mọi người đang chuyển được được một trận cười vì thấy vẻ vì đời sống và nhân dáng của Susan Boyle không ai tin là cô có thể hát hay được. Ngay cả ban giám khảo cũng bày tỏ sự nghi ngờ và khi đó.

Đó là câu hỏi đầu tiên của giám khảo Simon Cowell. Rồi tiếp theo là những câu hỏi mà dù bình thường nhưng trong hoàn cảnh, thí sinh là một phụ nữ trung niên, thì câu hỏi mang tính

Susan Boyle chinh phục thính giả bằng giọng hát

Tác Giả: Saigon Echo số u t m

Chúa Nhật, 06 Tháng 12 Năm 2009 16:13

chức ghồ o hồ n. Simon Cowell hồ i tồ p vồ nồ i cô Boyle sồ ng, tuồ i tác và ồ ồ c mồ . Susan Boyle cho biồ t, cô muồ n trồ thành mồ t ca sĩ chuyên nghiồ p và muồ n có mồ t cồ hồ i.

Và Susan Boyle cồ t tiồ ng hát...

Chồ vồ i câu hát đồ u tiên, khán giồ đã đồ ng đồ y và vồ tay khen ngồ i nhiồ t liồ t. Nhồ ng khuôn mồ t trồ c đầ đồ y sồ nghi ngồ và khi đồ , nay trồ nên kinh ngồ c và thành sồ ngồ ng mồ . Ngay cồ giám khồ o cũng khồ ng cồ m đồ c nồ c mồ t và ông Simon Cowell đã nồ mồ t nồ cồ i rồ t tồ i khen tồ ng nhiồ t tình đồ n Susan Boyle.

Mồ t giám khồ o cho biồ t, khồ ng còn nghi ngồ gì nồ a, đầ là sồ ngồ c nhiền lồ n nhồ t mà tôi có đồ c trong 3 năm qua.

Mồ t giám khồ o nồ cho biồ t, bà biồ t mồ i ngồ i đầng có thái đồ chồ ng đồ i, nhồ ng đầ có lồ là lồ i đánh thồ c lồ n nhồ t chồ a tồ ng có và thồ t là mồ t đồ c quyồ n đồ nghe đồ c tiồ ng hát này...

Sau đồ cồ ba giám khồ o đồ u tuyên bồ 'Yes' có nghĩa là đồ ng ý đồ Susan Boyle tồ p tồ c vào vòng hai cồ a cuồ c thi.

Ngay sau khi buồ i trình điồ n đồ c đồ a lên Youtube, chồ trong 1 ngày, tồ 5 triồ u ngồ i đã thành hồ n 12 triồ u ngồ i và con số tồ p tồ c tăng. Các đài truyồ n hình Mồ đã nhanh chóng phồ ng vồ n trồ c tồ p.

Cũng nhồ nồ i tiồ ng qua đầ, bài hát I Dream A Dream đã đồ c khán thính giồ lên mồ ng tìm hiồ u nguồ n gồ c và nồ i dung cồ a hát. I Dream a Dream, tôi mồ mồ t giồ c mồ , trích tồ vồ kồ chồ Les Miserable và do ca sĩ ngồ i Mồ Patty LuPone trình điồ n trong các nhồ c kồ chồ Broadway New York trồ c đầ. Bài hát này có nồ i dung buồ n nhiồ u hồ n là vui bồ i vì giồ c mồ cuồ i cùng đã khồ ng thành sồ thồ t, trong sồ phồ n cồ a nhồ ng kồ nghèo khó trong vồ kồ chồ, cuồ i cùng vồ n hoàn nghèo.

Susan Boyle chinh phục thính giả bằng giọng hát

Tác Giả: Saigon Echo sßu tßm

Chúa Nhật, 06 Tháng 12 Năm 2009 16:13

Sau đây mời quý thính giả nghe nguyên bản bài hát I Dream A Dream trích từ vở nhạc kịch Les Miserable - Nhạc kịch Khán Cùng.

I DREAM A DREAM